

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามสกุลเงินตปท., ข้อมูลศก.สหรัฐหนุนสินทรัพย์เสี่ยง

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐ ซึ่งส่งผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยง

\*ยูโรแข็งค่าจากแรงซื้อในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง ก่อนทราบผลการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย(อาร์บีเอ)ในวันนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง

\*ความต้องการสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อาทิ ดอลลาร์และเยนหยุดชะงัก หลังจากสหรัฐเปิดเผยว่า ภาคการผลิตในเดือนก.ย. ขยายตัวเล็กน้อย ซึ่งเป็นการขยายตัวครั้งแรก ตั้งแต่เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา

\*ความต้องการเสี่ยงยังได้แรงหนุนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ของเยอรมนี ซึ่งเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมาสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. แม้ยังคงต่ำกว่า 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัว

\*นักลงทุนยังคงรอให้สเปนขอความช่วยเหลือ และใช้โครงการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ขณะที่มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ยังไม่ได้ประกาศการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของสเปน ซึ่งอาจจะส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือของสเปน ลดลงสู่สถานะขยะ

\*เจ้าหน้าที่ยุโรปกล่าววานนี้ว่า สเปนพร้อมจะขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์หน้า แต่เยอรมนีส่งสัญญาณว่า สเปนควรชะลอไว้ก่อน

\*นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ได้กล่าวปกป้องนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย และแผนการซื้อพันธบัตรของเฟด โดยระบุว่า เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.834 บาท

\*09.36 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.70/74 จาก 30.78/81 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.69/73 จาก 30.76/78 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.13/14 จาก 77.99/78.01 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2902/03 จาก 1.2897/99 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ดอลลาร์/บาท เชนี้ lower ลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) ตามดอลลาร์/เอเชีย เมื่อคืนตัวเลขสหรัฐออกมาดีขึ้นนิดหน่อย ก็เป็นประเด็นที่หยิบมาเล่นกันวันนี้ แต่ดูแล้วแถวๆ 30.70 น่าจะยังเหนียวอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเชนนี้แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินในภูมิภาค หลังได้รับ แรงหนุนจากข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐ รวมถึงเยอรมนี ที่ออกมาดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้เป็น ปัจจัยบวกที่แรงมากนัก ประกอบกับแนวต้านบริเวณ 30.70 ยังน่าจะทำหน้าที่ได้ดีอยู่ ซึ่ง จะทำให้เงินบาทวันนี้ แกว่งตัวในกรอบต่อไป โดยโน้มเอียงไปในทางแข็งค่า

ส่วนแนวรับวันนี้ ดีลเลอร์ ให้ไว้ที่ 30.80

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้